

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของการประเมินแต่ละด้าน โดยจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย โดยการดำเนินการจะเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากผู้ผ่านการสรรหา มีคะแนนทั้ง ๓ ภาคเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นอันดับแรก หากคะแนนผู้สอบยังคงเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนจากภาคสัมภาษณ์และปฏิบัติ (ภาค ค.) และภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตามลำดับ และถ้าคะแนนเท่ากัน ๓ ภาค ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดถือว่าเป็นที่สุด

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร

๗.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการสรรหาฯ คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาฯ ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๗.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีกรอบอัตรากำลังตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มขึ้น หรือมีกรอบอัตรากำลังตำแหน่งดังกล่าวว่าง จะเรียกใช้บัญชีตามลำดับ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร


เมื่อประกาศผลการสรรหาฯ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะเรียกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนดไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้ความเห็นชอบการจ้าง แบบสัญญาจ้างให้ใช้ตามรายละเอียดแนบท้ายหลักเกณฑ์ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ความรู้ ความสามารถ ความอดุสาหะ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดทราบเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายธานี ภูงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด